

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 14 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 14 năm 2018.

1. Đánh giá thực chất hơn hoạt động thẻ trên thị trường/ Trịnh Ngọc Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2018 .- Tr. 20 – 21

Tóm tắt: Thống kê về các chỉ tiêu chính trên thị trường thẻ có vai trò quan trọng để từ đó các cơ quan quản lý cũng như từng ngân hàng thương mại (NHTM) xây dựng chính sách/kế hoạch/chiến lược kinh doanh phù hợp, đúng đắn hơn là rất cần thiết. Bài viết cung cấp một số thông tin liên quan đến việc thay đổi tiêu chí thống kê về số lượng thẻ, làm rõ hơn xu hướng phát triển của hoạt động thẻ và một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, an toàn trong hoạt động thẻ tại Việt Nam.

Từ khóa: Thống kê; Thanh toán không dùng tiền mặt; Thị trường thẻ; Lưu hành

2. Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thực thi nghiệp vụ ngân hàng/ Nguyễn Thị Kim Oanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2018 .- Tr. 22 – 23

Tóm tắt: Ngân hàng luôn tìm kiếm cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí. Nhân sự ngân hàng là tài sản của ngân hàng. Bị tổn thương trong môi trường làm việc sẽ giảm khả năng lao động, giảm giờ làm hữu ích, dẫn đến ảnh hưởng tới hình ảnh của ngân hàng là điều khó tránh khỏi. Bài viết chia sẻ một số rủi ro đối với nhân sự ngân hàng, các cách thức kiểm soát rủi ro và nêu lên một số hàm ý chính sách về vấn đề này.

Từ khóa: Nhân sự; Nghiệp vụ ngân hàng; Giải pháp; Rủi ro

3. Thực trạng phổ cập tài chính ở Việt Nam/ Nguyễn Đặng Hải Yến// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2018 .- Tr. 24 – 27

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu có sẵn từ Global Findex, nghiên cứu so sánh mức độ phổ cập tài chính của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Asean trên 5 khía cạnh: sử dụng tài khoản ngân hàng, tiết kiệm, vay mượn, trả lương và các khoản có tính chất như tiền lương và bảo hiểm. Nghiên cứu nhận thấy rằng mức độ phổ cập tài chính ở Việt Nam còn thấp, đặc biệt ở các khía cạnh sử dụng tài khoản ngân hàng, tiết kiệm và trả lương thông qua tài khoản. Từ đó, bài viết nghiên cứu đưa ra một số giải pháp như mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng, đầu tư trang thiết bị, máy móc, giáo dục tài chính cho người dân để cải thiện tỷ lệ này trong tương lai.

Từ khóa: Phổ cập tài chính; Chỉ số; Global Findex

4. Nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho cá nhân tại Việt Nam/ Đỗ Thị Hà Thương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2018 .- Tr. 28 – 30

Tóm tắt: Tài chính toàn diện được coi là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững. Tài chính toàn diện với khía cạnh quan trọng là tiếp cận tài chính giúp người có thu nhập thấp tiếp cận dịch vụ ngân hàng, từ đó họ tìm được nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện cuộc sống và thoát nghèo. Bài viết đánh giá rào cản trong tiếp cận tài chính toàn diện của người có thu nhập thấp từ đó đề xuất giải pháp giúp đối tượng này tiếp cận được với tài chính toàn diện.

Từ khóa: Tài chính toàn diện; Tiếp cận tài chính

5. Giáo dục tài chính cho trẻ em hướng tới phổ cập tài chính quốc gia/ Trịnh Thị Phan Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2018 .- Tr. 31 – 34

Tóm tắt: Bài viết thảo luận về tầm quan trọng và lợi ích của việc giáo dục tài chính từ sớm cho trẻ; đồng thời nhấn mạnh vai trò đồng hành của nhà trường và bố mẹ trong giáo dục tài chính tại gia đình.

Từ khóa: Giáo dục tài chính; Hiểu biết tài chính; Tài chính toàn diện

6. Kinh tế thế giới nửa đầu năm 2018: Tăng trưởng có xu hướng chậm lại, căng thẳng thương mại gia tăng/ Trang Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2018 .- Tr. 35 – 38

Tóm tắt: Kinh tế toàn cầu 6 tháng đầu năm 2018 đã không duy trì được diễn biến tích cực như những dự đoán được đưa ra cuối năm trước. Đà tăng trưởng chỉ duy trì được trong quý I và diễn biến chậm lại trong một số tháng gần đây. Bên cạnh xu hướng đi xuống của tăng trưởng, diễn biến thương mại, dòng vốn, giá cả hàng hóa cũng như trên các thị trường tài chính toàn cầu cũng chứng kiến nhiều biến động ngoài dự đoán của các nhà đầu tư.

Từ khóa: Kinh tế toàn cầu; Tăng trưởng; Thị trường tài chính

7. Diễn biến thị trường ngoại hối toàn cầu nửa đầu năm 2018/ Trang Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2018 .- Tr. 39 – 41

Tóm tắt: Kể từ đầu năm đến nay, đồng USD đã có 2 tháng giảm giá, giảm mạnh trên 3% vào tháng đầu tiên của năm và giảm nhẹ hơn 0,7% vào tháng 3. Đà giảm của đồng USD trong 2 tháng này bị ảnh hưởng mạnh bởi những rắc rối kinh tế, chính trị của nước Mỹ liên quan đến những bất đồng đối với dự luật ngân sách, chính sách đồng USD yếu, những tuyên bố về kế hoạch áp thuế với các đối tác thương mại cũng như là sự phục hồi của các nền kinh tế lớn và định hướng điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của các Ngân hàng trung ương (NHTW) lớn được tuyên bố từ đầu năm.

Từ khóa: Thị trường ngoại hối; Thị trường tài chính

8. Chính sách tiền tệ của Mỹ tác động đến các nước mới nổi/ Vũ Xuân Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2018 .- Tr. 42 – 43

Tóm tắt: Tình hình trở nên gay gắt hơn sau khi Fed tiến hành đợt tăng lãi suất lần thứ 2 trong năm lên 1,75-2,0% vào ngày 13/6/2018 và dự kiến tiến hành thêm hai đợt tăng lãi suất trong năm nay. Đợt tăng lãi suất này đã gây tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính toàn cầu, kể cả tại các nước phát triển, khi hầu hết các đồng tiền chủ chốt trên thế giới đều trượt giá so với đồng đô la Mỹ (USD).

Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Tỷ giá; Thị trường tài chính

Trung tâm Thông tin Thư viện